

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2018

ถึง ชาวบาไฮทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่งทั้งหลาย

เราขอทักทายท่านในท่ามกลางแสงเรืองรองที่ยังคงอยู่ของเหตุการณ์สำคัญอันน่าจดจำซึ่งเป็นเครื่องหมายของการครบรอบสองร้อยปีแห่งการประสูติของพระเจ้าทรงความงามอันอุดมพร เมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งที่ปลดปล่อยออกมาในขณะนั้นจนถึงบัดนี้ เราพบว่าชุมชนบาไฮทั่วโลกที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ชุมชนเดียวกันกับตอนที่เริ่มดำเนินการในหกวัฏจักรแรกของแผนงานฉบับปัจจุบัน ชุมชนนี้มีความตระหนักรู้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนถึงพันธกิจของตนเอง เป็นชุมชนที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนของความสามารถในการนำเอามิตรสหายและผู้มีความคุ้นเคยทั้งหลายให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่พวกเขาดำเนินอยู่: เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ละแวกบ้านและหมู่บ้านทั้งหลายเข้าสู่การดำเนินการร่วมกันอย่างสามัคคี; เพื่อสื่อให้เห็นว่าสัจธรรมทางจิตวิญญาณสามารถถูกถอดความหมายให้เป็นการกระทำในทางปฏิบัติอันยั่งยืนได้อย่างไร; และเหนือสิ่งอื่นใด ไม่เพียงแต่เพื่อสนทนาเกี่ยวกับคำสอนซึ่งจะช่วยฟื้นฟูโลกขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการสนทนาเกี่ยวกับพระเจ้าทรงประสิทธิประสาทคำสอนเหล่านั้นอีกด้วย ซึ่งก็คือพระบาฮาอุลลาห์นั่นเอง เรื่องราวพระชนม์ชีพและความทนทุกข์ทรมานของพระองค์ที่บอกเล่ากันในมากมายหลายภาษาโดยผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็ก ๆ ได้มีผลต่อจิตใจของผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วน บางคนได้แสดงให้เห็นว่าตนพร้อมที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น บางคนก็ให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือและมีจิตวิญญาณที่เปิดใจรับอีกจำนวนมากที่รู้สึกประทับใจจนได้ประกาศการยอมรับความเชื่อในศาสนา

สิ่งบ่งชี้ที่บอกถึงความเจริญก้าวหน้าคือ สถานที่จำนวนมากมายซึ่งมีความชัดเจนว่าศาสนาได้ปรากฏโฉมออกมาแล้วจากความเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ มีผู้นำรัฐบาลและผู้นำทางด้านความคิดหลายคนซึ่งได้กล่าวแถลงต่อสาธารณชน—และในบางครั้งได้กล่าวย้ำเป็นการส่วนตัว—ว่าโลกจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลลาห์ และกล่าวชื่นชมการดำเนินการของบาไฮว่าควรขยายวงกว้างออกไป เป็นสิ่งที่ให้ความปิติยินดีแก่เราที่ได้เห็นว่ามีใช้เพียงบาไฮเท่านั้นที่ปรารถนาจะถวายเกียรติแด่พระบาฮาอุลลาห์และเฉลิมฉลองเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระองค์—มีการจัดการชุมนุมพิเศษขึ้นโดยผู้ที่อยู่ภายนอกชุมชนบาไฮ ในพื้นที่ที่มีความไม่เป็นมิตรต่อศาสนาอยู่ เพื่อนทั้งหลายก็ไม่ได้ย่อท้อ; ยังคงแสดงออกซึ่งความสามารถในการฟื้นคืนสภาพหลังประสบกับวิกฤตการณ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ พวกเขาส่งเสริมให้ผู้ร่วมชาติทั้งหลายเข้ามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง และหลายคนในจำนวนนั้นก็ได้เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข การเฉลิมฉลองวาระครบรอบสองร้อยปีนี้ยังทำให้เกิดการแสดงออกทางศิลปะที่ดูราวกับเป็นการแบ่งบานออกมาอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งเป็นหลักฐานอันดีเลิศของบ่อเกิดแห่งความรักที่ให้กำเนิดแก่การแสดงออกทางศิลปะนี้

ลักษณะสำคัญของวิธีดำเนินการทั้งหมดของชุมชนบาไฮเนื่องในวาระโอกาสนี้ เป็นการยืนยันว่าชุมชนได้เรียนรู้มากมายเพียงใดในช่วงเวลา มากกว่าสองทศวรรษจนถึงตอนนี้ นับตั้งแต่เวลาที่ชุดปัจจุบันของแผนงานระดับโลกได้เริ่มต้นขึ้น ศาสนิกชนแต่ละคนได้มีความริเริ่ม ชุมชนได้ลุกขึ้นเพื่อดำเนินความพยายามร่วมกัน และมีทรสหายทั้งหลายได้ใช้พลังกำลังอันสร้างสรรค์ของตนไปตามครรลองของแผนงานซึ่งจัดเตรียมขึ้นโดยสถาบันทั้งหลาย วาระครบรอบอันสำคัญซึ่งเป็นเครื่องหมายของการผ่านพ้นไปแล้วสองศตวรรษได้มอบสิ่งกระตุ้นอันทรงพลังให้กับงานในการสร้างชุมชนสำหรับศตวรรษข้างหน้าที่จะมาถึง ในช่วงเวลาที่จะนำไปสู่วาระครบรอบสองร้อยปีครั้งที่สองนี้ ขอให้ทุกเมล็ดพันธุ์ที่ได้ถูกหว่านลงไปด้วยความรักในช่วงของวาระครบรอบครั้งแรกนั้น ได้รับการบำรุงเลี้ยงอย่างอดทนไปสู่การผลิดอกออกผล

เวลาผ่านไปสองปีแล้วในแผนงานฉบับปัจจุบัน แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วความเจริญก้าวหน้าย่อมจะไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ จำนวนโครงการเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตในโลกกำลังเข้าใกล้สู่จำนวนครั้งหนึ่งของจำนวนห้าพันแห่งที่ได้มุ่งหมายไว้สำหรับการดำเนินการทั่วโลกในปัจจุบัน และอัตราการเพิ่มของจำนวนนี้ก็กำลังเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพิจารณาดูให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น พบว่ามีสัญญาณที่ให้ความหวังเกี่ยวกับลักษณะที่สามารถและศักยภาพในด้านต่างๆ ของแต่ละคน ชุมชนและสถาบันกำลังปรากฏออกมา สำหรับศาสนิกชนในทุกแห่งหนแล้ว ประสบการณ์จากการเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีได้แสดงให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของพวกเขากับผู้ครอบข้างนั้นสามารถที่จะซึมซาบไปด้วยดวงจิตของการสอนได้ และในขณะที่งานในหมู่บ้านและละแวกบ้านหลายพันแห่งกำลังมีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นนั้น วิธีชีวิตชุมชนอันมีชีวิตชีวาที่ได้หยั่งรากลงในแต่ละแห่งเหล่านั้น จำนวนของกลุ่มชุมชนที่มีระบบของการขยายแบบแผนของกิจกรรมในลักษณะนี้ไปยังสถานที่แห่งใหม่ๆ มากขึ้นได้เป็นอย่างดีนั้น—ซึ่งเป็นการช่วยให้เพื่อนๆ ผ่านหลักชัยที่สามตามลำดับขั้นอันต่อเนื่องของการพัฒนา—ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างชัดเจน และในที่นี้เอง ณ สนามแนวหน้าแห่งการเรียนรู้ของโลกบาไฮ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนที่ของประชากรไปสู่วิสัยทัศน์ของพระบาฮาอูลลาห์นั้น เป็นที่ที่ไม่เพียงแต่ผู้คนจำนวนมากจะเข้ามาสู่อ้อมแขนที่กว้างใหญ่ขึ้นของกิจกรรมบาไฮเท่านั้น แต่มิตรสหายทั้งหลายยังกำลังเรียนรู้อีกด้วยว่า กลุ่มคนขนาดใหญ่จะเข้ามาแสดงตนภายในชุมชนของพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดได้อย่างไรบ้าง เรากำลังมองเห็นความพยายามด้านการศึกษาของศาสนานั้นกำลังเข้าไปสู่ลักษณะความเป็นทางการมากยิ่งขึ้นในสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยที่เด็ก ๆ ก้าวหน้าไปอย่างไร้รอยต่อจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งปีแล้วปีเล่า อีกทั้งระดับถัดไปของโครงการเสริมสร้างพลังความสามารถทางจิตวิญญาณของเยาวชนได้เข้ามาจับคู่ต่อจากระดับก่อนหน้านั้นต่อเนื่องกันไปอย่างมั่นใจ ในสถานที่เหล่านี้สถาบันการฝึกอบรมกำลังเรียนรู้ที่จะรับประกันว่าจะมีการสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อการจัดการศึกษาทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก ๆ และเยาวชนในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมพื้นฐานเหล่านี้ได้เริ่มฝังตัวลงไปในวันธรรมของกลุ่มประชากร ในลักษณะที่กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแง่มุมที่ขาดไม่ได้ในวิถีชีวิตของชุมชน ความมีชีวิตชีวาใหม่ได้ปรากฏขึ้นในตัวผู้คนที่เข้ารับผิดชอบการพัฒนาของตนเอง และพวกเขาได้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อดำเนินพลังทาง

สังคมทั้งหลายที่ให้เกิดแก่ความเฉยเมย ความเป็นไปได้สำหรับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและจิตวิญญาณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา สภาพการดำรงอยู่ทางสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

มิตรสหายที่รักยิ่งทั้งหลาย แท้จริงแล้ว นี่เป็นช่วงเวลาสำหรับการถวายนอบคุณต่อพระผู้เป็นที่รักยิ่ง มีเหตุผลมากมายที่จะมีกำลังใจ แต่กระนั้นเรายังรู้สึกตระหนกอย่างมากที่เดี๋ยวถึงขนาดของงานที่ยังค้างอยู่ โดยพื้นฐานแล้วดังที่เราได้ระบุมาก่อนหน้านี้ว่าในกลุ่มชุมชนจำนวนหลายร้อยแห่งจะต้องมีกลุ่มศาสนิกชนที่มีจำนวนคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผู้สามารถธำรงรักษาการให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องไปที่การบำรุงเลี้ยงการเจริญเติบโตและการสร้างความสามารถรวมไปกับผู้คนทั้งหลายรอบตัวพวกเขา และเป็นผู้ซึ่งโดดเด่นด้วยความสามารถและวินัยของพวกเขาที่จะไตร่ตรองเกี่ยวกับการกระทำและเรียนรู้จากประสบการณ์ การเพิ่มจำนวนขึ้นและการเคียงบำเคียงไหลไปกับกลุ่มคนที่เป็นแกนกลางซึ่งขยายขนาดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละที่นั่น—มีใช่เพียงที่ระดับของกลุ่มชุมชนเท่านั้น แต่เป็นที่ระดับภายในละแวกบ้านและหมู่บ้าน—นับว่าเป็นความท้าทายอันน่าเกรงขามและเป็นความจำเป็นขั้นวิกฤติไปพร้อมๆ กัน แต่ในที่ที่สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นนั้น ผลลัพธ์ที่ได้เป็นประจักษ์พยานให้กับกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี

เรามีความมั่นใจที่ได้เห็นว่าสถาบันทั้งหลายของศาสนากำลังจัดให้ความจำเป็นสูงสุดนี้อยู่ในแนวหน้าสุดของการคิด และกำลังออกแบบกลไกที่มีประสิทธิผลทั้งหลายที่จะช่วยให้ความหยั่งรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าสามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ในขณะที่เดียวกันประสบการณ์ที่มีมากขึ้นกำลังประสิทธิประสาทให้สถาบันในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ในทำนองเดียวกัน พวกเขาทั้งหลายกำลังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกแง่มุมของการพัฒนาของชุมชนและเอาใจใส่ต่อความผาสุกของผู้คนที่อยู่นอกเหนือไปจากผู้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของชุมชนบาไฮ ด้วยมีความตระหนักในความหมายโดยนัยอันลึกซึ้งที่กระบวนการในการฝึกอบรมมีต่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน สถาบันทั้งหลายจึงกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อวิธีการที่สถาบันการฝึกอบรมจะได้รับการทำให้แข็งแกร่งขึ้น พวกเขายังตระหนักเป็นอย่างดีถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาจุดเน้นความสนใจของชุมชนไว้ที่เงื่อนไขอันจำเป็นทั้งหลายของแผนงาน และร้องเรียกมิตรสหายทั้งหลายในวงที่ขยายกว้างออกไป ให้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ของความสามัคคี สถาบันทั้งหลายตั้งมั่นอย่างไม่เสื่อมคลายในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่จะปรับแต่งระบบการบริหารและระบบทางการเงินของตนเอง เพื่อว่างานด้านการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแกร่งจะได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องเหมาะสม ในทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ท้ายที่สุดแล้ว สถาบันมีฐานะอยู่อยู่กับการปลูกฝังให้ชุมชนมีสภาวะต่างๆ ที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยออกมาของพลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังทั้งหลาย

ในขณะที่งานในการสร้างชุมชนกำลังเพิ่มความเข้มข้นขึ้น มิตรสหายทั้งหลายก็กำลังใช้ความสามารถใหม่ๆ ที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสังคมรอบตัวพวกเขา โดยที่ความกระตือรือร้นของพวกเขาได้รับการจุดประกายโดยการศึกษาคำสอนจากสวรรค์ โครงการระยะสั้นได้เพิ่ม

จำนวนสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โครงการที่มีลักษณะเป็นทางการก็ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินการออกไป และในขณะนี้ม็องด์กรัพพัฒนาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนบาไฮในจำนวนมากขึ้นที่ทำงานด้านการศึกษา สุขภาพ เกษตรกรรม และด้านอื่นๆ จากการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลลัพธ์ซึ่งมองเห็นได้ในวิถีชีวิตทั้งของส่วนบุคคลและส่วนรวมนั้น อาจสามารถสังเกตเห็นได้ถึงการเคลื่อนไหวอันชัดเจนของพลังอำนาจในการสร้างสังคมของศาสนาของพระบาฮาอูลลาห์ ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า ตัวอย่างของการดำเนินกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายเหล่านี้—ไม่ว่าจะเป็นในระดับง่าย ๆ หรือซับซ้อน ในช่วงระยะสั้นหรือสืบเนื่องเป็นโครงการระยะยาว—ได้ให้แรงบันดาลใจแก่สำนักงานทั้งหลายของประชาคมบาไฮนานาชาติในความพยายามของประชาคมที่จะเข้ามีส่วนร่วมในเวทีเสวนาต่างๆ ซึ่งแพร่หลายอยู่ในสังคม นี่เป็นงานที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของศาสนาที่มีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างดี ที่ระดับประเทศการเข้าไปมีส่วนร่วมนำเสนอในการเสวนาทั้งหลายที่มีความหมายต่อสังคมนั้น—ในบรรดาหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี การอพยพและการบูรณาการทางสังคม บทบาทของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงสังคม และการอยู่ร่วมกันของศาสนา – กำลังมีการดำเนินไปด้วยความมั่นใจ ความเชี่ยวชาญและความหยั่งรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิต ทำงาน หรือศึกษาอยู่ในที่ใดก็ตาม ศาสนิกชนในทุกกลุ่มอายุและภูมิภาคก็กำลังมีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างมีคุณค่าต่อการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ซึ่งดึงความสนใจของผู้คนรอบตัวพวกเขาเข้าสู่มุมมองอย่างมีหลักการที่ได้รับการหล่อหลอมโดยการเปิดเผยธรรมอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระบาฮาอูลลาห์

สถานภาพของศาสนาในพื้นที่อันหลากหลายซึ่งการเสวนานี้เผยโฉมออกมานั้นได้รับการเสริมอย่างชัดเจนโดยการตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการของศาสนาในระบบค้นและเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต(เว็ลด์ไวต์เว็บ) ซึ่งได้ขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมากผ่านทางกรเปิดเว็บไซต์บาไฮระดับประเทศในจำนวนมากมาย และการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นเว็บไซต์ในเครือเดียวกันของบาไฮเดอตไออาร์จี (Bahai.org) การดำเนินการนี้มีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อการเผยแพร่และการปกป้องศาสนา ภายในช่วงเวลาเพียงแค่สองสามวัน ผู้ชมจำนวนมากทั่วโลกได้รับการดึงดูดโดยเนื้อหาที่จัดเตรียมขึ้นอย่างพิถีพิถันเกี่ยวกับศาสนาซึ่งถูกนำเสนอโดยเว็บไซต์เพื่อวาระครบรอบสองร้อยปี และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไปพร้อมๆ กันในเก้าภาษา ซึ่งในตอนนี้ได้รับการเสริมด้วยเว็บเพจของแต่ละประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้น แผนงานก้าวหน้าไปมากแล้วสำหรับการเพิ่มลักษณะการใช้งานให้กับเว็บไซต์ของหอสมุดเอกสารอ้างอิงบาไฮ ที่จะช่วยให้สามารถนำเอาข้อความหรือพระธรรมจารึกที่ยังไม่เคยได้รับการแปลมาก่อนหรือยังไม่เคยตีพิมพ์ ซึ่งมาจากพระธรรมลิขิตศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำมาให้ได้อ่านหรือสืบค้นกันในแบบออนไลน์ในเวลาต่อไป นอกเหนือจากนี้ ประมวลพระธรรมชุดใหม่ของพระบาฮาอูลลาห์และพระอับดุลบาฮาซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษก็กำลังมีกำหนดที่จะปรากฏออกสู่สาธารณะในไม่กี่ปีข้างหน้า

ที่ซานติอาโก ชิลี และพระตะบอง กัมพูชา สักการสถานแห่งล่าสุดของโลกที่เพิ่งทำการอุทิศถวายไป กำลังกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจ เป็นดวงประทีปนำทางซึ่งแสดงหลักธรรมทุกประการของศาสนา

ให้กับวงสังคมที่สักการสถานทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ และจำนวนของสักการสถานเหล่านี้กำลังจะเพิ่มขึ้น เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าการอุทิศถวายสำหรับโบสถ์ใน นอร์เท เดล กาวกา โคลัมเบียจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม ยิ่งไปกว่านั้นการก่อสร้างของสักการสถานอีกหลายแห่งก็กำลังใกล้ที่จะเริ่มขึ้น ในวานูอาตู กำลังได้รับอนุญาตให้เริ่มการก่อสร้าง ในอินเดียนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในที่สุดกระบวนการอันซับซ้อนและพิถีพิถันอย่างยิ่งก็ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการได้มาซึ่งที่ดิน ความสุขหยอหยินในการได้เห็นแบบของมัสเจด-อัลคาร์ระดับประเทศซึ่งเผยโฉมออกมาให้เห็นที่ปาปัว นิวกินีในวันนอร์วูชยังไม่ทันจะจางหายไปแบบของสักการสถานประจำท้องถิ่นที่เคนยาก็ได้เปิดตัวออกมา ขณะเดียวกัน เราก็มีความคาดหวังอย่างแรงกล้าว่าคำแถลงการณ์และประมวลพระธรรมเกี่ยวกับสถาบันมัสเจด-อัลคาร์ ซึ่งจัดเตรียมขึ้นโดยแผนกค้นคว้าของเรา จะยิ่งช่วยกระตุ้นความตระหนักในคุณค่าที่มีตรสหายทั้งหลายมีต่อความสำคัญของการปฏิบัติบูชาในวิถีชีวิตของชุมชน เพราะในการกระทำเพื่อรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชุมนุมอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอของพวกเขา นั้น บาไฮในทุกแห่งหนกำลังวางรากฐานทางจิตวิญญาณของสักการสถานทั้งหลายในอนาคต

เหลือเวลาเพียงสามปีของความพยายามซึ่งนานหนึ่งในสี่ของศตวรรษ ที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1996 (2539) ซึ่งมุ่งเน้นความสนใจไปที่เป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว คือการสร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญให้กับกระบวนการในการเข้าสู่ศาสนาของมวลชน ในเรชวาน 2021(2564) สาวกทั้งหลายของพระบาฮาอูลลาห์จะเริ่มดำเนินการตามแผนงานฉบับที่จะใช้เวลาหนึ่งปี แม้จะสั้นแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยนิมิตหมายอันสำคัญยิ่ง ความพยายามในระยะเวลาหนึ่งปีนี้จะเป็นการเริ่มต้นคลื่นลูกใหม่ของชุดแผนงานที่จะนำพาเราของศาสนาไปสู่ศตวรรษที่สามของยุคศาสนาบาไฮ ในระหว่างช่วงเวลาสิบสองเดือนอันเป็นมงคลฤกษ์นี้ การจัดพิธีรำลึกถึงวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระอับดุลบาสฮาของโลกลบาไฮจะมีการจัดการชุมนุมพิเศษขึ้นที่ศูนย์กลางบาไฮแห่งโลก ซึ่งตัวแทนของธรรมสภาแห่งชาติและสภาบาไฮระดับภูมิภาคทุกแห่งจะได้รับเชิญให้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญครั้งแรกในชุดของเหตุการณ์สำคัญจำนวนหลายครั้งซึ่งจะเตรียมศาสนิกชนให้มีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้งหลายของอีกหลายทศวรรษที่จะมาถึง ในเดือนมกราคมถัดจากนั้น ซึ่งเป็นเวลาที่ผ่านไปครบหนึ่งร้อยปีนับตั้งแต่การเปิดอ่านพันธกรรมของท่านนายต่อสาธารณชน จะเป็นโอกาสสำหรับการจัดการประชุมสัมมนาขึ้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โดยจะเป็นการประชุมที่เชิญที่ปรึกษาทั้งหลายและคณะอนุกรทั้งหมดในฝ่ายปกป้องและฝ่ายเผยแพร่มาร่วมชุมนุมกัน พลกำลังทางจิตวิญญาณที่จะปลดปล่อยออกมาในการชุมนุมครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งสองครั้งนี้จะต้องถูกนำไปส่งต่อให้กับมิตรสหายของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าทั้งหมดในทุกดินแดนที่บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านั้นอาศัยอยู่ เพื่อจุดประสงค์นี้ ชุดของการประชุมสัมมนาจะถูกจัดขึ้นทั่วโลกในอีกหลายเดือนถัดจากนั้นไป เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับความมานะพยายามในอีกหลายปีที่จะมารับช่วงต่อจากแผนงานหนึ่งปีทีกล่าวถึง

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ระยะเวลาในการเปิดเผยออกมาของแผนงานสวรรค์ของท่านนายกำลังใกล้จะมาถึงแล้ว แต่ภาพอันน่าตื่นเต้นและใกล้ตัวมากกว่านั้นอยู่ตรงหน้าเราแล้ว วาระครบรอบสองร้อยปีของการถือกำเนิดของพระบ็อบนั้นอยู่ห่างออกไปเพียงแคปีครึ่ง นี่เป็นช่วงเวลาที่จะรำลึกถึงความเป็นวีรชนอันพิเศษสุดของพระผู้ประกาศข่าวผู้ทรงสละชีพของศาสนาของเรา พระผู้ซึ่งยุคสมัยอันเต็มไปด้วยเหตุการณ์อันเร้าใจของพระองค์ได้ผลักดันมนุษยชาติไปสู่ยุคใหม่ของประวัติศาสตร์ แม้ว่าอยู่ห่างจากช่วงเวลาของพวกเขาไปถึงสองศตวรรษ สังคมที่พระบ็อบทรงปรากฏองค์ขึ้นนั้นก็ดูคล้ายกันกับโลกในยุคปัจจุบันในเรื่องของความรู้สึก ถูกกดขี่และความปรารถนาของผู้คนจำนวนมากที่จะค้นหาคำตอบเพื่อดับความกระหายของจิตวิญญาณที่ต้องการจะรู้ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการที่วาระครบรอบสองร้อยปีนี้จะได้รับการรำลึกถึงอย่างเหมาะสมแล้ว เราตระหนักดีว่าการเฉลิมฉลองทั้งหลายจะมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษอยู่ในตนเอง แต่กระนั้นก็ตาม เราคาดหวังว่าจะมีความเพื่องฟูของกิจกรรมอย่างอุดมคุณค่าและมีความครอบคลุมไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมที่ได้จัดรวมไปกับวาระครบรอบสองร้อยปีที่ผ่านมาผ่านไป โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ทุกชุมชน ทุกครัวเรือน ทุกหัวใจจะเฝ้าตั้งตารอด้วยความคาดหวังด้วยใจจดจ่ออย่างเป็นที่แน่นอน

ช่วงเวลาหลายเดือนข้างหน้าจะยังเป็นช่วงเวลาของการรำลึกถึงชีวิตของบรรดาสาวกผู้ปราศจากความกลัวของพระบ็อบด้วยเช่นกัน—บรรดาผู้เป็นวีรสตรีและวีรบุรุษทั้งหลาย ซึ่งความศรัทธาของพวกเขาได้แสดงออกมาในการกระทำอันเสียสละอย่างไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้ เป็นการกระทำที่จะประดับความงดงามให้กับจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ของศาสนาตลอดไป คุณลักษณะของพวกเขาในเรื่องความปราศจากความกลัว ความอุทิศตน และความไม่ผูกพันกับทุกสิ่งนอกจากพระผู้เป็นเจ้านั้น ตรัสตรึงอยู่ในใจของผู้ทุกคนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเสียสละของพวกเขา ที่น่าสังเกตอย่างยิ่งด้วยเช่นกันคืออายุที่ยังเยาว์วัยของท่านเหล่านั้นหลาย ๆ ท่าน ผู้มีหัวใจราชสีห์ผู้ซึ่งได้ทิ้งร่องรอยอันไม่อาจลบเลือนไปได้จากหน้าประวัติศาสตร์เอาไว้ระหว่างช่วงเวลาที่จะมาถึงนี้ขอให้ตัวอย่างของท่านเหล่านั้นมอบความกล้าหาญให้กับองค์คณะทั้งหมดของผู้มีความภักดี—ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าคือเยาวชน ผู้ซึ่งถูกร้องเรียกอีกครั้งให้ไปสู่แนวหน้าของการเคลื่อนไหวที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอื่นใดนอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลก

ด้วยประการฉะนี้ นี่คือการหวังอันเจิดจรัสและโชติช่วงยิ่งของเรา ในห้วงจักรวาลที่อยู่ระหว่างเทศกาลเรชวานนี้กับวาระครบรอบสองร้อยปีครั้งถัดไป—ที่จริงแล้ว คือตลอดช่วงเวลาสามปีที่เหลืออยู่ของแผนงานฉบับปัจจุบันนั่นเอง—ขอให้ความรักซึ่งเรียกร้องความเอาใจใส่ทั้งหมดและอยู่เหนือทุกสิ่ง ที่ได้กระตุ้นให้สาวกของพระบ็อบไปสู่การแพร่กระจายแสงธรรมแห่งสวรรค์นั้น ให้แรงบันดาลใจแก่ท่านไปสู่การกระทำอันยิ่งใหญ่ การที่ท่านเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสวรรค์คือคำวิงวอนของเรา ณ ธรณีประตูอันศักดิ์สิทธิ์